

# เวียดนาม ได้รับรางวัล โกลด์ อวอร์ด 2015 จาก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก



เวียดนาม ได้รับรางวัลโกลด์ อวอร์ด 2015 จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้นำเสนอแคมเปญที่มีนวัตกรรมพร้อมเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากทั้งหมดกว่า 269 รายการจากองค์กรการท่องเที่ยว 83 แห่งทั่วโลก โดยเวียดนาม เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นรายแรกของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าบังกอลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BIEC) ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ภายในงาน พีเอทีเอ ทราเวล มาร์ท 2015 (PATA Travel Mart 2015) ณ เมืองบังกอลอร์ ประเทศอินเดีย

รางวัลโกลด์ อวอร์ดจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นรางวัลประจำปีอันทรงคุณค่าในแวดวงการท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2494 โดยมีส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และในฐานะที่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จึงทำให้ทางสมาคมฯได้รับการทำวิจัยที่สำคัญๆและได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอันน่าประทับใจ รวมถึงจัดประชุมให้กับสมาชิกและหน่วยงานของรัฐกว่า 87 แห่ง สายการบินระหว่างประเทศ สนามบิน และบริษัทจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล 24 แห่ง และสถาบันการศึกษาว่า 59 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รางวัลโกลด์ อวอร์ดมีทั้งหมด 36 รายการ ทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทำพิธีมอบรางวัลที่สูงสุดของรางวัลแกรนด์อวอร์ด 4 ประเภทรางวัลจากรางวัลทั้งหมดดังต่อไปนี้: สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการฝึกอบรม ประเพณีและวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

“ในนามของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลแกรนด์อวอร์ด 2015 และโกลด์ อวอร์ด 2015 และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในโครงการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้รับใบสมัครทั้งหมด 269 รายการจาก 83 องค์กรด้านการท่องเที่ยวและรายบุคคล – นับว่าเป็นจำนวนมากที่สุดของการจัดงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา “มร.มาริโอ ฮาร์ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “เราหวังว่าจะได้ฉลองความสำเร็จนี้ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันและพิธีมอบรางวัลโกลด์ อวอร์ด ภายในงานพีเอทีเอ ทราเวล มาร์ท 2015 (PATA Travel Mart 2015) ณ เมืองบังกอลอร์ ประเทศอินเดีย

นอกจากรางวัลโกลด์ อวอร์ด แล้ว เวียดนาม ยังได้รับรางวัลอื่นๆ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศอีกมากมาย เช่น รางวัล Asia Pacific Stevie Awards 2015 รางวัล Top 5 สำหรับเส้นทางเปิดใหม่ที่ดีที่สุดในโลก รางวัลสาย

การบินที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและให้ความบันเทิงระหว่างเที่ยวบินและรางวัลโกลเด้น สตาร์ ในเรื่องคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยม (เป็นรางวัลที่มอบโดยองค์กร Business Initiative Directions ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) นอกจากนี้สายการบินยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสายการบินยอดเยี่ยมแห่งปีจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนามอีกด้วย